



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๖๒

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕

\*\*\*\*\*

## ควจ. ประดับเข็มแก่นักศึกษาภายในคณะ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และรณรงค์ให้นักศึกษาแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย



เมื่อวันที่ ๖ กันยายนที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการได้จัดโครงการ “**ประดับเข็มประดับความภาคภูมิใจ วิทยาการร่วมใจแต่งกายดี**” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และปริญญาตรี ๔ ปี (เทียบโอน) ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษา รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ กับนักศึกษา นอกจากนี้ยังทำให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของการประดับเข็มของคณะ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก **รศ.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ** เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในโครงการมีพิธีเชิญเหรียญเรียนดี และเข็มของคณะวิทยาการจัดการ มีการฉายภาพกิจกรรมของนักศึกษาตลอดภาคเรียนที่ ๑ รวมถึงการแสดงชุดฟ้อนที่ และพิชฌัญโลกพาฝัน มีพิธีมอบเหรียญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาเรียนดี ที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป และพิธีประดับเข็มของคณะให้แก่นักศึกษา โดยคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

### ▶▶ **รับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี ๒๕๕๗ ด่วน! หหมดเขตภายในวันนี้(๗ ก.ย.)**

สถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งให้นักวิจัยทุกท่านทราบเกี่ยวกับประกาศขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามประกาศของสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้สมัครขอรับทุนสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยดังกล่าว จะต้องส่งเอกสารไปที่สถาบันวิจัยฯ **ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕** ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส. <http://research.psrุ.ac.th/-rdi/files/cal-fund57.pdf>



## ประชาสัมพันธ์ข่าว ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ( UBI ) มรพส.

### ▶ UBI ร่วมจัดนิทรรศการโครงการ“รัฐบาลพบประชาชน”

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ที่ผ่านมา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม โดยมี นางสาวกมลทิพย์ เดชะปรากฏม ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรพส. ได้เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการโครงการ “รัฐบาลพบประชาชน” โดยใช้ชื่อการจัดงานว่า “รัฐบาลพบประชาชน ๑ ปีที่ตั้งใจเพื่ออนาคตไทยทุกคน” โดยงานนี้ จัดพร้อมกัน ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนตั้งตัวได้ และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ณ ลานหอวัฒนธรรมนครบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ และลานจอดรถหน้าห้างบิ๊กซีพิษณุโลก



### ▶ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน UBI มรพส.

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ที่ผ่านมา ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ ประธานกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรพส. ได้ให้การต้อนรับ ดร.พงษ์กร หงษ์กราย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยพิษณุโลกและคณะเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เป็นระยะเวลา ๒ สัปดาห์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในการดำเนินงานของโครงการกองทุนตั้งตัวได้



## ควง. เปิดโลกทัศน์นักศึกษา จัดสัมมนา “ นิเทศศาสตร์...เปิดบ้านสอนงานน้อง ”

เมื่อวันที่ ๖ กันยายนที่ผ่านมา ดร.ลำเนา เอี่ยมสอาด ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มรพส.เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง “นิเทศศาสตร์เปิดบ้าน สอนงานน้อง” เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ ร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง



การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องวิชาชีพนิเทศศาสตร์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดยมีนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ความรู้เรื่องสื่อวิทยุกระจายเสียง, การเขียนบท และการแสดงความคิดสร้างสรรค์, การใช้กล้องถ่ายภาพอย่างถูกต้อง และการลำดับภาพให้น่าสนใจ ซึ่งทำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ และประสบการณ์ ในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้